

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG - ÁP DỤNG GIÁ THU DỊCH VỤ
KHÁM CHỮA THEO NGHỊ QUYẾT 07 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 31/7/2024, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 3144/SYT-KHTC về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết như giải quyết phần nào bài toán kinh tế cho ngành y tế trong tỉnh Tiền Giang nói chung và Bệnh viện Phụ sản nói riêng khi mức lương cơ sở đã tăng vào ngày 01/7/2024.

Sau hơn 04 năm thực hiện giá thu theo Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý. Ngày 01/8/2024, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang ký Quyết định số 359/QĐ-BVPS ban hành Bảng giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Bảng giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế của Bệnh viện bao gồm 04 danh mục giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; 05 danh mục giá dịch vụ ngày giường bệnh và 311 danh mục giá dịch vụ kỹ thuật. Giá thu này chỉ áp dụng cho những bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang từ lúc 00 giờ ngày 02/8/2024. Đối với các trường hợp nhập viện trước thời điểm này thì thu theo giá cũ.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG - ÁP DỤNG GIÁ THU DỊCH VỤ
KHÁM CHỮA THEO NGHỊ QUYẾT 07 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG



Hình ảnh bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện

Nhằm đảm bảo Bảng giá thu được cập nhật danh mục dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật thủ thuật, mức thu... đầy đủ và chính xác; Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp và bộ phận Công nghệ thông tin đã phối hợp kiểm tra, rà soát tất cả các danh mục đang áp dụng tại Bệnh viện. Hiện tại bảng giá mới đã được cài đặt trên phần mềm HIS và đã tiến hành thu cho người bệnh đến khám bệnh tại Bệnh viện vào ngày 02/8/2024.

Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND điều chỉnh tăng giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường quy định của Luật Giá, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương hiện nay, lộ trình điều chỉnh mức lương cơ sở của Chính phủ và không có tác động nhiều đến đời sống của người dân trên địa bàn, nhất là đối với người dân không tham gia BHYT.

Phòng TCKT